

Biểu mẫu 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo		
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học
				Chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh		Điều kiện văn bằng Thí sinh dự thi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cần phải có bằng tốt nghiệp ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành dự thi. Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, phải học bổ sung kiến thức các môn học ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn quy định và tổ chức. - Ngành phù hợp: Quản trị kinh doanh - Ngành gần và ngành khác: Kinh tế, Kinh doanh - quản lý, Ngoại ngữ, Quản lý giáo dục, Quan hệ	I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam: Học sinh chọn 1 trong 4 phương thức xét tuyển sau: a. Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT - Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, đạt mức điểm tổ hợp 3 môn do SIU công bố sau khi có kết quả thi. - Tốt nghiệp THPT theo quy định. - Thí sinh đăng ký và thực hiện hồ sơ, lịch trình tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Xét tuyển học bạ lớp 12 - Tốt nghiệp THPT; - Xếp loại hạnh kiểm từ 1 Khá trở lên;

quốc tế, Quản lý văn hóa, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược; Kỹ thuật - Công nghệ, Toán - Thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng - Kiến trúc, Nông lâm nghiệp - Thủy sản, Môi trường - Bảo vệ môi trường, Vận tải. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Các môn thi tuyển sinh

Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi, cụ thể như sau:

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 - Môn cơ sở: Toán kinh tế
 - Môn chuyên ngành: Kinh tế học
- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
 - Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

c. Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12)

- Tốt nghiệp THPT;

- Xếp loại hạnh kiểm HK1 lớp 12 từ Khá trở lên.

- Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên

- Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

d. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2021

- Tốt nghiệp THPT;

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM và đạt mức điểm theo quy định của SIU.

II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT;

- Kiểm tra trình độ theo quy định của trường.

- Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

		<p>của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài. - Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một trong các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 	<ul style="list-style-type: none"> + Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc trung học phổ thông. + Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT + Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế khác (nếu có)
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Học viên được trang bị kiến thức Kinh doanh chuyên sâu, được phát triển năng lực quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy khả năng nghiên cứu độc lập và giao tiếp ngoại ngữ hiệu quả để trở thành nhà lãnh đạo tầm quốc tế trong tương lai. Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 	<p>Sinh viên được đào tạo nắm vững kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính và đạt chứng chỉ Tin học Văn phòng quốc tế MOS của Microsoft; - Có năng lực sử dụng các kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong học tập và làm việc: <p>* Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: đạt bậc 5/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR. • Sinh viên ngành Luật kinh tế: có chứng chỉ TOEIC 550 của ETS - Hoa Kỳ • Sinh viên các ngành còn lại: có chứng chỉ TOEIC 500 của ETS - Hoa Kỳ <p>* Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: Sinh viên có chứng chỉ TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.5 trở lên.</p> <p>- Có nền tảng kiến thức và phương pháp nghiên cứu để có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn trong và ngoài nước</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, học viên luôn có cơ hội giao lưu gặp gỡ và tạo dựng mối quan hệ với các nhà quản lý - hoạch định chính sách của Chính phủ, lãnh đạo các công ty và tập đoàn hàng đầu Việt Nam và nước ngoài.</p> <p>SIU tổ chức các <i>hội thảo, chuyên đề, nghiên cứu khoa học</i> ...giúp học viên thể hiện năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng nghiên</p>	<p>Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên luôn được tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các nhà quản lý – hoạch định chính sách của Chính phủ; lãnh đạo (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, các chuyên gia...) của các công ty – tập đoàn Việt Nam và nước ngoài. Ngoài ra, để sinh viên tiếp cận các tình huống thực tế; tích lũy kiến thức ngoài các môn học chính khóa,</p>

		<p>cứu. Ngoài ra SIU đặc biệt chú trọng cung cấp cho học viên kỹ năng thực hành, ứng dụng giải quyết các tình huống thực tế của doanh nghiệp.</p>	<p>SIU tổ chức Chương trình tập huấn - thực hành kỹ năng nghề nghiệp như: chuyên đề, tập huấn, thực tập thực tế... giúp sinh viên thể hiện năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng hòa nhập trong quá trình học tập, là một trong những tiêu chí đánh giá trong tuyển chọn và thăng tiến của các công ty – tập đoàn trong và ngoài nước.</p> <p>Ngoài ra, Trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, thể thao... giúp sinh viên phát triển năng khiếu, rèn luyện đạo đức, tác phong và kỹ năng mềm.</p>
IV	<p>Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện</p>	<p>- Chương trình MBA tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) giúp học viên có tầm nhìn và những tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo, một nhà hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu. Chương trình học được xây dựng đặc thù từng giai đoạn nhằm phát huy tối đa vai trò cá nhân của mỗi người trong học tập và nghiên cứu.</p> <p>- Dựa theo chuẩn đào tạo MBA của Hoa Kỳ, chương trình đào tạo MBA của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là một trong những lựa chọn</p>	<p>- Chương trình cử nhân của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được học trong 4 năm bao gồm các môn học đại cương và các môn chuyên ngành được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa kỳ và chương trình khung của Bộ Giáo dục Đào tạo</p> <p>- Ngoài ra, sau khi học xong 2 năm đầu chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được công nhận liên thông 2 năm cuối nếu có nhu cầu chuyển đến các trường đại học nước ngoài có quan hệ hợp tác với</p>

		<p>đáng tin cậy để các học viên tiếp cận môi trường cao học chất lượng quốc tế.</p> <p>- Trọng tâm của chương trình MBA tại SIU là vừa cung cấp kiến thức quản trị kinh doanh quốc tế vừa đảm bảo phù hợp với môi trường kinh doanh tại Việt Nam và khu vực. Chương trình đào tạo đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh của SIU và các trường có cùng ngành đào tạo, học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước.</p>	<p>Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Các tiêu chuẩn chuyên tiếp cụ thể sẽ do trường đại học được chọn quy định</p> <p>Gồm các ngành và chuyên ngành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị kinh doanh - Quản trị du lịch - Thương mại quốc tế - Kinh tế đối ngoại - Marketing - Quản trị nhà hàng - khách sạn - Ngôn ngữ Anh - Khoa học máy tính - Kỹ thuật phần mềm - Mạng máy tính - An ninh mạng - Luật kinh tế quốc tế
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Học viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thỏa mãn các tiêu chuẩn tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn , được học tiếp tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước.	Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thỏa mãn các tiêu chuẩn tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn , được học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Học viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn làm việc trong các công ty, tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài, tự lập doanh	Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn làm việc trong các công ty, tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài, tự lập doanh nghiệp

		nghiệp tạo việc làm cho nhiều người khác.	tạo việc làm cho nhiều người khác .
--	--	---	-------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)